

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจิ่ง
สมัยวิสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
วันจันทร์ ที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจิ่ง

รายชื่อผู้เข้าประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญนะ ตามล	ประธานสภา อบต.เมืองจิ่ง	บุญนะ ตามล	
๒	นายบุญธรรม แสندวงแก้ว	รองประธานสภา อบต.เมืองจิ่ง	บุญธรรม แสندวงแก้ว	
๓	นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	เลขานุการสภา อบต.เมืองจิ่ง	ศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์	
๔	นายทัศน หาดพรม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	ทัศน หาดพรม	
๕	นางสุภาภรณ์ รุ่งเรือง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	สุภาภรณ์ รุ่งเรือง	
๖	นายมนัส ปัญญา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	มนัส ปัญญา	
๗	นายณรงค์ วังอินทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	ณรงค์ วังอินทร์	
๘	ว่าที่ ร.ต. เอกชัย ท้าวหน่อ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	เอกชัย ท้าวหน่อ	
๙	นางธัญญารัตน์ ปัญญา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	ธัญญารัตน์ ปัญญา	
๑๐	นายพิทยา วิชัยยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	พิทยา วิชัยยา	
๑๑	นางสันฤทัย แก้วใส	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	สันฤทัย แก้วใส	
๑๒	นางประกอบ ไชยชนะ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ประกอบ ไชยชนะ	
๑๓	นายวิฑูร วรรณศิริภาพ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	วิฑูร วรรณศิริภาพ	
๑๔	นายอนันต์ สุริยศ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	อนันต์ สุริยศ	
๑๕	นางละเอียด เตชะเสนา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	ละเอียด เตชะเสนา	
๑๖	นายรุ่ง อินต๊ะวงศ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	รุ่ง อินต๊ะวงศ์	
๑๗	นางระเปียบ กะรัตน์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ระเปียบ กะรัตน์	
๑๘	นางบุญทุม สุขใจ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	บุญทุม สุขใจ	
๑๙	นายประสิทธิ์ สุริยา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	ประสิทธิ์ สุริยา	
๒๐	นางจำเนียร ม้าแก้ว	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	จำเนียร ม้าแก้ว	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม ๑. นายชณรินทร์ บัวผัน สมาชิกสภาฯ หมู่ ๖

๒. นายอภิวัฒน์ สอดสี สมาชิกสภาฯ หมู่ ๘

๓. นายอำนาจ สงคราม สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑๐

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสำรวย ผัดผล	นายก อบต. เมืองจัน	สำรวย ผัดผล	
๒	นายธีรศักดิ์ โคกมา	รองนายก อบต. เมืองจัน	ธีรศักดิ์ โคกมา	
๓	นายม้าย สงคราม	รองนายก อบต. เมืองจัน	ม้าย สงคราม	
๔	นายขวัญประชา วงสนธิ	เลขานุการนายกอบต.เมืองจัน	ขวัญประชา วงสนธิ	
๕	นางสาวธิดารัตน์ เข้าเงิน	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	ธิดารัตน์ เข้าเงิน	

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ ตรวจสอบองค์ประชุมเมื่อครบองค์ประชุม จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการ

เลขานุการสภาฯ ประชุมสภาฯตามระเบียบ วาระการประชุมต่อไป

นายบุญนะ ตามล ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯได้อ่านประกาศอำเภอเพียง

ประธานสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัน สมัยวิสามัญครั้งที่ ๑ และ

ระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัน และระเบียบวาระการประชุมให้

เลขานุการสภาฯ ที่ประชุมทราบ และเชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายบุญนะ ตามล เรื่องแรกที่จะขอแจ้งในที่ประชุมเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียก-

ประธานสภาฯ ประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ไปยังทุกจังหวัด โดยเน้นย้ำให้ช่วยดูแลในเรื่องของ -

การค้ามนุษย์ในทุกๆจังหวัด ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาในฐานะที่ ส อบต. ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

และเป็นนโยบายทั่วทุกจังหวัด ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงก็จะเป็นในเรื่องยาเสพติดพ.ร.บ.

ป่าไม้ หากสมาชิกสภาฯท่านใดไปมีส่วนข้องกับความผิดดังกล่าวฯจะมีความผิดเพิ่มเป็นสองเท่า
 ของ ความผิดที่ได้กำหนดไว้ เหตุเพราะถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และอีกประเด็นก็คือจะต้อง -
 ชื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติรวมไปถึงไม่ละเว้นในสิ่งที่จะต้องปฏิบัติด้วย
 เรื่องที่ ๒ เป็นเรื่องที่สมาชิก อบต.แจ้งต่อประธานสภาฯเหตุที่ไม่สามารถมาร่วมประชุม คือ -
 ส อบต อภิวัดมน์ สอดสี ดิดงานอบรมาฯที่ต่างจังหวัด ,ส อบต.อำนาจย สงคราม ต้องพาลูกไป -
 มอตัวที่โรงเรียน จึงขอแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี

พ.ศ. ๒๕๕๘

นายบุญนะ ตามล รายงานการประชุมสภาฯ เลขานุการสภาฯได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่าน
ประธานสภาฯ ไปแล้ว ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว มีสมาชิก
 ท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอีก ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการ -
 ประชุมครั้งที่ผ่านมา
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจั่ง สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง
 ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติเสนอเพื่อพิจารณา

นายบุญนะ ตามล ในวาระที่ ๓ นี้ มีญัตติเสนอเพื่อพิจารณาอยู่ทั้งหมด ๔ หัวข้อใหญ่ที่เกี่ยวข้องกัน จำเป็น-
ประธานสภาฯ ที่จะต้องพิจารณาไปพร้อมๆกัน คือ

๓.๑ ขอโอนลดงบประมาณแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม -
 สงเคราะห์ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๘๔,๕๐๐ บาท

๓.๒ ขอโอนเพิ่มงบประมาณแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ ดำเนินการ -ถ่ายถอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๒๐,๐๕๐ บาท

๓.๔ ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลเมืองจัน กิกรรม ประชาคมข้อมูลสุขภาพฯ จำนวน ๑๔,๔๕๐ บาท ขอเชิญคณะผู้บริหารฯ ครี

นายสำรวย วัฒนผล ผู้ติดตามที่ขอพิจารณาในวันนี้ มีหนึ่งรายการขอปรับลด หนึ่งรายการที่ขอเพิ่ม และสอง รายการที่ขอตั้งเป็นรายการใหม่ ในข้อ ๓.๑ ถือเป็นรายการขอโอนลดงบประมาณแผน - แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ซึ่งงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องประชุมผู้ด้อย - โอกาส จำนวน ๘๔,๕๐๐ บาท ผมขอให้เหตุผลเพิ่มเติม ความจริงแผนงานนี้มีความจำเป็น - และจะต้องดำเนินการอยู่ แต่คณะผู้บริหารฯได้ประสานงานกับหน่วยงานที่สูงกว่าคือ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเสนอแผนงานผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมนำ - และได้รับการตอบรับอยู่ในขั้นประมาณการและสามารถเสนอเข้าไปยังกรมฯได้จำนวน ๑ ล้าน บาท ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีกว่า ในอนาคตก็จะเป็นศูนย์ฯอเนกประสงค์หรือมีห้องประชุมเพิ่ม อีกซึ่งแกนงานหลักจะอยู่ผู้สูงอายุ และสามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มต่างๆ ที่สามารถเข้ามา ใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นเหตุผลที่ขอปรับลดในแผนงานนี้ เพราะมีความจำเป็นที่จะต้องนำไป โอนเพิ่มงบประมาณแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบประปา จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท อีก ๒ รายการเป็นเรื่องขอการตั้งงบประมาณใหม่เป็นโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน ๒๐,๐๕๐ บาท และขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลเมืองจันท์เพื่อกิจกรรมด้านประชาคมข้อมูลสุขภาพ สืบเนื่องจากคราวที่แล้วที่นำข้อบัญญัติเข้าสู่สภาฯ – และได้รับคำชี้แนะจากท่านนายอำเภอ ในฐานะผู้กำกับท้องถิ่น ให้นำข้อบัญญัติไปทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคยจัดทำระบบข้อมูลร่างข้อบัญญัติสุขภาพฯขึ้นมาใหม่ จึงได้ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาในวันนี้

นายบุญนะ ตามล ครับ การพิจารณาญัตติในวันนี้ คือเป็นการขอโอนงบประมาณฯ จำนวน ๘๔,๕๐๐ ประธานสภาฯ บาท และนำไปโอนเพิ่มและตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการ ขอจะขอชี้แจง ๓.๒ ก่อน คือเหตุผลที่ได้ทำหนังสือเข้ามายังคณะผู้บริหารฯ คือโครงการประปาของหมู่ที่ ๑ และ ๙ ที่ได้ใช้น้ำผิวดิน (แม่น้ำน่าน) ชุ่นขึ้นมาก ต้องเสียงบประมาณในการซื้อสารส้มมาช่วย โดยตลอด เนื่องจากการทำบ่อน้ำใสที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ เพราะกว่าจะประกาศ สอบราคาได้ผู้รับจ้าง ก็ในช่วงฤดูฝนแล้ว จึงไม่สามารถทำตรงจุดที่เหมาะสม ทำให้ขณะนี้ น้ำในบ่อเหลืออยู่เพียงไม่กี่ครั้งเมตรไม่สามารถสูบมาใช้ได้ส่วนในครั้งนี้ได้คุยกับทางหมู่บ้านแล้วว่า จะต้องมีส่วนร่วมในการทำรวมทั้งได้คุยกับเจ้าของรถตักดินที่มาขุดลอกอ่างน้ำจำในพื้นที่ หมู่ ๙ แล้วพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ จึงคิดว่าการทำในครั้งนี้จะต้องประสบผลสำเร็จได้ก็จะถือเป็นเรื่องที่มีนัยคงในระยะยาว เนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมา จะสามารถใช้น้ำได้ในฤดูฝนเท่านั้น พอถึงหน้าแล้งน้ำในบ่อน้ำใสก็จะแห้งเหลือไม่ถึงครึ่งท่อคอนกรีตทำให้มีปัญหาไม่มีน้ำที่จะใช้ในฤดูแล้ง ทำให้ต้องรีบแก้ปัญหาในกรณีดังกล่าวฯที่ผ่านมาทำแบบท่อชั้นเดียวเวลา

ถึงช่วงฤดูฝน น้ำก็จะพาเอาโคลนมาถมทำให้น้ำข้างในบ่อน้ำใสขุ่นใช้ไม่ได้ ครั้งนี้จึงต้องใช้วิธีใหม่คือทำเป็นท่อ ๒ ชั้น ชั้นนอกกว้าง ๑.๕๐ ม. ชั้นในกว้าง ๑.๐๐ ม. ใช้หินคลุกอัดระหว่าง – คิดว่าคราวนี้จะทำให้น้ำใสอย่างแน่นอน ก็ขอทาง ส.อบต.พัฒนา ได้ช่วยในการดำเนินการด้วย และอีกโครงการที่เป็นรายการใหม่ คือโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการและถ่าย – เทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๒๐,๐๕๐ บาท ก็ตามที่ได้ประชุมกันครั้งก่อน โดยจะใช้งบฯ นี้ในการผลิตสารชีวภัณฑ์ (ไตรโคเดอร์มา) สำหรับทำเป็นน้ำชีวภาพ(น้ำหมัก)สำหรับแช่เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อป้องกันการเกิดโรคใบไหม้ ซึ่งถ้าทำแล้วได้ผล และสามารถแจกจ่ายได้ทั่วทุกครัวเรือนก็ควรจะทำดีกว่าที่จะไปแก้ปัญหาเมื่อเกิดโรคแล้ว ซึ่งมันแก้ไขยากชาวบ้านจะเข้ามาหาท่านโดยเฉพาะ ส.อบต. มียามาฉีดหรือเปล่า ถ้าเราใช้งบประมาณส่วนนี้ป้องกันการเกิดโรคได้ก่อนโดยการไปหมักเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะนำไปหยอดและถ้าสามารถป้องกันโรคได้จริง ก็จะมีการใช้งบประมาณที่คุ้มค่า สำหรับรายละเอียดจะให้ท่านพิภพ กุลวงศ์ เกษตรตำบล ได้ชี้แจงในรายละเอียดอีกครั้ง และอีกรายการหนึ่งที่ขอโอนคือ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล – เมืองจันท์ กิจกรรม ประชาคมข้อมูลสุขภาพ จำนวน ๑๔,๔๕๐ บาท โครงการนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะไปดำเนินการออกประชาคมหมู่บ้าน สำหรับทำประชาคมข้อมูลสุขภาพ สุขภาพ ก็ขอให้ทางเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติม ในประเด็นนี้ครับ

นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์ โครงการนี้เป็นการเก็บข้อมูลในการออกประชาคมหมู่บ้าน ก็คือการที่จะเข้าไปร่วม-

เลขานุการสภาฯ ประชุมในส่วนของการประชุมประจำเดือนหมู่บ้านไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากติดภารกิจหลายอย่าง ซึ่งการที่ออกประชาคมในช่วงเช้า-บ่าย ก็จะมีข้อดีข้อเสีย คือข้อดีจะทำให้สามารถพูดคุยในประเด็นต่างๆได้ละเอียดมากขึ้น มีเวลาในเรื่องดังกล่าวมากกว่าที่จะใช้เวลาในช่วงประชุมประจำเดือน ซึ่งจะมีหัวข้อในการประชุมมากและมักจะตรงกันหลายหมู่บ้าน

แต่ก็มีข้อเสียตรงที่ประชาชนมักจะไม่ให้ความสำคัญและมาประชุมกันน้อย และเราก็จำเป็นที่
จะต้องมีอาหารและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ก็ต้องขอฝากทางท่านสมาชิก
อบต. ช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นอีกทางหนึ่ง ด้วย

นายประสิทธิ์ สุริยา ผมขอสอบถามเนื่องจากทางส่วนช่างไม่ได้แจกแบบแปลนให้ที่ประชุม เพื่อพิจารณาว่า
ส อบต.หมู่ ๑๑ โครงการขุดบ่อน้ำใสนี้ จะทำโดยวิธีไหน อย่างไร และเมื่อทำแล้วจะมีความสำเร็จมาก-
น้อยเพียงไร เพราะเราเคยมีประสบการณ์มาหลายหมู่ที่ทำแล้วไม่สำเร็จ ใช้ไม่ได้ก็มีความเป็น
ห่วงกลัวเสียงบประมาณแล้วปีต่อไปก็มาของบฯทำใหม่อีก

นายบุญนะ ตามล ครับ เรื่องนี้ผมเข้าใจและได้ประสานทางส่วนช่างไว้แล้ว ที่จะมาชี้แจงแบบแปลนต่อสภา
ประธานสภา เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน

นายอนันต์ สุริยศ ผมเป็นห่วงตรงที่ว่า ให้รีบเร่งทำในช่วงนี้เลยได้ไหม เพราะช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนถ้าช้าไปก็-
ส อบต.หมู่ ๗ มีปัญหา บางทีฝนตกที่อื่นก็ทำให้น้ำขึ้นได้จึงจำเป็นต้องรีบดำเนินการ

นายทัศน หาดพรม ท่านประธานฯจะมอบหมายให้ผมไปดูแล ผมก็จะขอดูแบบก่อน เพราะบางที่ช่าง -
ส อบต.หมู่ ๑ เขียนแบบอาจไม่สอดคล้องกับที่เราต้องการ แต่ผู้รับจ้างก็อ้างว่าได้ทำตามแบบแล้วแต่
แก้ปัญหาไม่ได้อีก ประการสำคัญคือการที่เราจะไปขุดวางท่อในแม่น้ำก็จะต้องกันน้ำไว้หรือ
ทำทางให้น้ำไหลไปอีกทางหนึ่ง ถ้าไม่ดูให้ดีก็จะมีปัญหางบประมาณที่ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
จะเพียงพอหรือเปล่า แล้วเครื่องจักรกลจะใช้แค่ไหน อย่างไร อีกประการคือต้องทำอย่างเร่ง -
ด่วนด้วย

นายบุญนะ ตามล ผมได้ไปคุยกับทางผอ.การคลัง และผอ.ช่างแล้ว ได้รับคำตอบว่า ขอให้ผ่านมติเห็นชอบ
ประธานสภา จากสภาแล้ว ก็จะสามารถดำเนินการได้ในทันที เพราะไม่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ต้องสอบ -
ราคาก่อน สำหรับผู้ที่ดำเนินการก็ได้ประสานแล้ว จะมาดูพื้นที่ในช่วงบ่ายวันนี้และถ้าได้

ข้อสรุปในเรื่องดำเนินการ ก็จะสามารถข้างในเรื่องของการออกแบบแปลนรายการก่อนที่จะ
เข้าสู่ในเรื่องของการทำสัญญาต่อไป

นายสำรวย ผัดผล ผมอยากเสนอว่า เบื้องต้นที่ท่านประธานฯ ได้มีความตั้งใจที่จะทำเนื่องจากมีปัญหา

นายก อบต. ชัดเจนจึงได้เสนอเป็นข้อยุติเพื่อให้สภาฯ พิจารณาก่อนก็อยากจะเสนอให้ลงมติกันก่อน แล้ว
ค่อยมากุญในแนวทางบริหารฯ เช่นงบประมาณพร้อมหรือไม่, ส่วนเรื่องงบประมาณเพียงพอ
แต่ถ้าไม่เพียงพอจะทำอย่างไร สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของห้วงเวลาจะสามารถทำทันทีที่จะได้
หรือไม่ หลังจากที่สภาฯ ผ่านมติเห็นชอบแล้วก็ค่อยมาว่ากันในรายละเอียดก็จะทำให้การ
พิจารณารวดเร็วขึ้น

ว่าที่ร.ต.เอกชัย ท้าวหน่อ ผมมีความเป็นห่วงในเรื่องงบประมาณ อยากให้ทางส่วนโยธา มาชี้แจงในเรื่องแบบ-

ส อบต. หมู่ ๓ แปลนก่อนที่จะสภาฯ จะลงมติเห็นชอบ กลัวว่าจะมีปัญหาในด้านการดำเนินการ
หากงบประมาณไม่เพียงพอ

นายชาติรี อินวงศ์ ผมขอชี้แจงแบบแปลนฯ ตามที่ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกฯ งบประมาณจำนวน ๕๐,๐๐๐ .-

ผู้ช่วยช่างโยธา บาท โดยหลักเกณฑ์แล้วราคากลางค่อนข้างจะต่ำ ตามที่ได้ประมาณการไว้ ๕๐,๐๐๐
บาท คือราคาพร้อมอุปกรณ์ ใช้ท่อคอนกรีต ๑.๕๐ เมตร และ ๑.๐๐ เมตร ใส่ข้างในอีกทีเพื่อ
ต้องการกรองน้ำให้ใส ส่วนที่จะไปดำเนินการจะอยู่ที่ผู้รับจ้างจะทำได้หรือไม่ พุดง่ายๆ ก็คือ
ราคาที่กำหนดนี้สูงเต็มที่แล้ว ไม่สามารถประมาณการมากกว่านี้ได้ จึงจำเป็นต้องหาผู้ทำ
ในราคานี้เท่านั้น

นายทัตธน หาดพรม ตามที่ช่างได้ส่งแบบแปลนมาให้ไม่มีรายละเอียด จะต้องวัดระดับน้ำตามแนวตลิ่งว่า

ส อบต. หมู่ ๑ จะให้ลึกลงไปกี่เมตร ห่างจากตลิ่งกี่เมตร ท่านต้องระบุให้ชัดเจน ถ้าไม่ระบุเขาก็จะทำ -
ตรงใกล้ตลิ่งนั้นแหละอย่างนั้นแมกโครที่ไหนก็ได้ จะต้องกำหนดไปว่าห่างจากตลิ่งเท่าไร

เพราะถ้าไม่กำหนดเขาก็จะขุดใกล้ตลิ่งนั่นแหละ ปัญหาที่ตามมาคือไม่มีน้ำในหน้าแล้งอีก
 ดังนั้นช่างจะต้องกำหนดว่าขุดห่างจากตลิ่งกี่เมตร ลึกกี่เมตร และให้ฝั่งสามท่อมิตน้ำก็น่าจะได้
 จุดวางท่อตามที่ต้องการได้ อีกประการหนึ่งที่ยากถามในช่าง คือในกรณีที่ได้มีการสร้าง
 สะพานที่บ้านหาดผาชน เขาสามารถใช้อุปกรณ์ในการกั้นน้ำและสามารถกันไม่ให้ทรายพังลง
 แล้วก่อนที่จะเทคอนกรีตต่อม่อสะพาน คิดว่าการคำนวณค่างานระหว่างบนบกกับในน้ำน่าจะ
 แตกต่างหรือไม่ เพราะดูแล้วอุปกรณ์เขาทันสมัยมาก อยากถามช่างว่าใช้มาตรฐานการ
 คำนวณอย่างไร

นายชาติรี อินวงศ์ ได้คุยกับท่านประธานฯแล้วว่า จุดดำเนินการเราจะไปชี้จุดเอง แม้จะอยู่กลางแม่น้ำก็จะ –
ผู้ช่วยช่างโยธา ประมาณการได้เท่านี้แหละ และที่ผ่านมาก็ขุดทั้งสามท่อมิตน้ำนั่นแหละ แต่ทรายข้างๆ
 มันพังลง ครึ่งก่อนเราดำเนินการช่วงหน้าฝนก็จำเป็นต้องไปขุดริมตลิ่ง ถ้าไม่ทำเงินก็จะตกไป
 ขณะนี้ก็เหมือนกัน สามารถไปทำกลางแม่น้ำก็ได้ แต่เคยทำในปีแรกแต่เอาน้ำไม่อยู่พอฤดูฝน
 น้ำหลากมาก็ไป แต่ขณะนี้สามารถขุดตักที่ลงจากบ้านหมู่ ๑ ระดับน้ำก็คงจะอยู่ประมาณนี้
 เพราะถือว่าแห้งเต็มที่แล้ว ส่วนที่สอบถามการคิดค่างานคือ เราต้องใช้ราคาพาณิชย์ทั้งหมด
 ซึ่งต้องผ่านคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการค่าดินขุดเท่ากันไม่ว่าในน้ำหรือบน
 บก แต่ที่ก่อสร้างสะพานมีงบบายะเพราะโครงการใหญ่ๆค่างานก็ต้องเยอะตาม

นายอนันต์ สุริยศ เรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนมาก ถ้าพูดถึงผู้รับเหมาที่คงจะเหมือนเดิมและซ้ำ อยากจะให้คุยกับ –
ส.อบต.หมู่๗ ช่างในส่วนการดำเนินงาน โดยร่วมมือกับทางหมู่บ้านร่วมกันกำหนดจุดและจ้างในส่วน –
 เครื่องจักรเท่าที่จำเป็น จะทำให้ได้งานและสามารถกำหนดจุดตามที่ต้องการได้

นายบุญนะ ตามล ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกฯ เพราะที่ผ่านมาเราจ้างเหมาให้ผู้รับจ้าง เขาก็รีบทำเพื่อ
ประธานสภาฯ ให้งานเสร็จ แต่ผลสำเร็จของงานไม่เป็นไปตามที่ต้องการ คราวนี้ถ้าใช้วิธีทำร่วมและ

เลือกจ้างเป็นเฉพาะอย่างก็จะสามารถดำเนินการให้สำเร็จตามที่ประสงค์ได้แน่นอน

นายมนัส ปัญญา ผมอยากให้ท่านประธานฯ ได้ยืนยันกับสภาว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ ถ้าสามารถทำ

ส.อบต.หมู่ ๒ ได้ผมก็อยากเสนอที่ประชุมให้ผ่านมติเห็นชอบเพื่อให้หมู่ ๑ ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ

เพื่อแก้ปัญหาให้บ้านหมู่ ๑,๙ ต่อไป

นายบุญนะ ตามล คือในขณะนี้ น้ำแห่งนี้ขนาดแล้ว สามารถขุดตรงใกล้กับตลิ่งได้เลยถ้าขุดลึกลงฝั่งได้ ๓ ท่อ

ประธานสภา ก็มีน้ำใช้แน่นอน มีน้ำแค่ ๒ ท่อก็ใช้ได้ แต่ปัญหาที่ผ่านมาคือท่อมีชั้นเดียว เวลาน้ำขึ้นมีน้ำ

ชุ่มก็เข้าไปในท่อได้ แต่คราวนี้ใช้ท่อ ๒ ชั้นใช้หินกรองอยู่กลางระหว่างท่อ แก้ปัญหาน้ำชุ่มได้

แน่นอน แต่จุดวางท่อก็คงใกล้ตลิ่งเพราะขณะนี้ น้ำแห่งนี้เต็มที่แล้ว ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปขุด -

ถึงกลางแม่น้ำ และถ้าสามารถมีน้ำเพียง ๒ ท่อก็ใช้ได้แล้วและจากนี้ น้ำก็จะสูงขึ้นอีก สำหรับ

การดำเนินการจะขอบอกว่า เราจะต้องคุยกับรถแมคโครแบบถ้อยที่ถ้อยอาศัย เพราะว่าหาผู้

ที่จะมาทำตรงนี้ยาก แต่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการพิจารณาลงมติผมเห็นว่า -

ญัตติทั้ง ๔ ข้อมีความเกี่ยวข้องกัน อยากจะขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมในครั้งเดียว ถ้าญัตติ

๓.๒ ไม่มีผู้ใดจะซักถามอีก ผมจะขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาใน ญัตติ ๓.๔ ขอโอนงบ ฯ

ประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการของศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๒๐,๐๕๐ บาท ขอเชิญเกษตรกรตำบลเมืองจั่ง ครับ

นายพิภพ กุลวงศ์ ศูนย์ถ่ายทอดจะผลิตสารชีวภัณฑ์ ใช้งบประมาณ ๒๐,๐๕๐ บาทมีการฝึกอบรม

เกษตรกรตำบลเมืองจั่ง จำนวน ๓๐ คน ค่าอาหารคนละ ๑ มื้อ,อาหารว่าง คนละ ๒ มื้อ เป็นเงิน ๓,๗๕๐ บาท

วัสดุในการผลิตสารชีวภัณฑ์ (ไตรโคโรเตอร์มา) จำนวน ๑,๐๐๐ ถุง มีรายละเอียด ดังนี้

หัวเชื้อ ๕๐ กิโลกรัมๆละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท

เมล็ดข้าวสารจ้าวเสาไห้ ๒๕๐ กิโลกรัมๆละ ๓๐ บาท เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท

ถุงพลาสติก ๑๐ กิโลกรัมๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

หนังยาง ๓ กิโลกรัมๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐๐ บาท

เป็นเงิน ๑๖,๓๐๐ บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๒๐,๐๕๐ บาท

จะฝึกอบรมในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ จะทันหรือไม่ หลังจากทำแล้ว ๒๐ - ๒๕ วันก็จะ

นำไปใช้ได้จะให้ ๒ ถุงๆแรกเอาไปแช่เมล็ดข้าวที่จะทำการหยอด ส่วนถุงที่ ๒ จะใช้พ่นเมื่อข้าว

งอกมาแล้วประมาณ ๒๐ วัน (โดยนำไปผสมน้ำฉีดพ่น) จะสามารถป้องกันได้ ๒ ครั้ง ทำให้

กล้าแข็งแรง ไม่เป็นโรคไหม้ อยากรู้ให้แต่ละหมู่บ้านสำรวจมาเลยมีกี่ครัวเรือนที่ทำนา มีให้ครัวเรือน

ละ ๒ ถุง แต่ใครต้องการมากกว่านั้นก็ให้แจ้งมา เพราะที่เราคิดว่า น่าจะได้ประมาณ ๑,๕๐๐

ถุง สำหรับการอบรมก็ให้ ส อบต บ้านละ ๒ คน เกษตรที่สนใจ ๑ คนรวม ๓๓ คน ที่ประชุม

พิจารณาเป็นประการใด ขอเชิญครับ

นายบุญนะ ตามล เกษตรกรมีพื้นที่ไม่เท่ากัน บางหลังใช้ข้าวพันธุ์เป็น ๑๐ กว่าถัง บางครัวเรือนก็ ๒ - ๓ ถัง
ประธานสภาฯ แล้ว ที่ทำสิบกว่าถังจะพอหรือไม่ อีกอย่างคือห้วงระยะเวลาเมื่อทำแล้วอีกกี่วันจะนำไป

ใช้ได้ เพราะหมู่ ๑,๙ ส่วนใหญ่เป็นนาป่าจะเริ่มหยอดเมล็ดปลายเดือนนี้แล้ว จะทันหรือไม่

นายพิภพ กุลวงศ์ ให้เกษตรกรแจ้งความประสงค์มาถ้าทำสิบกว่าถัง ก็สามารถให้เพิ่มเป็น ๓-๔ ถุงได้ เรา

เกษตรตำบลฯ ทำเพื่ออยู่แล้ว ก็ให้แต่ละบ้านจกรายการรายครัวเรือนที่ต้องการซื้อเพิ่ม ส่วนที่จะเร่ง

ปลูกเราก็อาจจะเร่งวันทำขึ้นมาอีกหน่อย จะเป็นวันที่ ๒๐ พฤษภาคม จะได้หรือไม่ แต่จะ

ทันใช้หรือไม่

นายธีรศักดิ์ โคกมา ผมเป็นห่วงว่าผู้ที่หยอดเมล็ดข้าวช่วงหลังจะไม่ได้ผล เพราะทำไว้นาน บ้านผมหยอด

รองนายก อบต. เมล็ดประมาณ ๒๕ กรกฎาคม แล้วปลูกเดือนสิงหาคม แต่ส่วนใหญ่จะปลูกก่อน

ประมาณ ๒๐ กรกฎาคม ถ้าเพาะเชื่อไว้นานกว่าจะไม่ได้ผล

นายพิภพ กุลวงศ์ ไม่เป็นไรสำหรับผู้ที่จะปลูกทีหลัง เชื่อสามารถเก็บไว้ได้นาน ๒ - ๓ เดือนถ้าเก็บไว้ในที่ร่ม

เกษตรตำบลฯ และเย็นส่วนเมื่อทำแล้วใช้เวลาอีก ๑๕ - ๒๐ วันเชื้อเดินสามารถนำไปใช้ได้ สำหรับนาป่า
ปลูกข้าวแห้ง ใช้เชื้อไปฉีดพ่นเมื่อเป็นต้นออกมาแล้วได้

นายสำรวย ผัดผล วิธีนี้เป็นวิธีทางชีวภาพคือใช้สิ่งมีชีวิตไปจัดการกับสิ่งมีชีวิต ถ้าตรงเวลาถึงจะมี

นายกอบต. ประสิทธิภาพสูง ในความเห็นคือน่าจะแยกกลุ่มที่เวลาใกล้เคียงกัน ทำพร้อมกันเพราะ
เชื้อไตรโครเดอร์มา จะมีอายุวันที่ชัดเจนว่าช่วงไหนเติบโตเต็มที่ที่จะเกิดประสิทธิภาพ แต่ถ้า
รวมกันทำทั้งตำบลแต่ทำนาไม่พร้อมกันก็จะเกิดปัญหา และอาจจะไม่เกิดประโยชน์ โดย -
เฉพาะควรจะมีการกำกับให้มีใช้ประโยชน์จริงๆไม่ใช่เอาไปทำอย่างอื่นจะทำให้เสียโอกาส

นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว ถ้าอย่างนี้ผมว่าน่าจะหาวิธีที่ให้ไปสำรวจ เช่น หมู่ ๑,๙ จะหยุดเมล็ดพันธ์

รองประธานสภาฯ ตอนไหนก็ทำก่อนประมาณ ๒ อาทิตย์เชื้อก็จะมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องไปทำ -
พร้อมกันทั้งหมด แบ่งทำเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมจะทำให้ได้ผล เกิดประสิทธิภาพ

นายพิภพ กุลวงศ์ ทำตามแนวรองประธานสภาฯก็ดี ให้แต่ละหมู่ไปสำรวจแล้วแจ้งทางประธานสภาฯแจ้ง

เกษตรตำบลฯ ความประสงค์มาด้วยว่าต้องการก็ถูกจัดทำตารางมาให้ประธานสภาฯ

นายบุญนะ ตามล พอจะย้ายอุปกรณ์ในการทำได้หรือไม่ คือบ้านไหนพร้อมก็นัดทำที่หอประชุมหมู่บ้าน นัด

ประธานสภาฯ แรกขอเป็นวันที่ ๒๐ พ.ค. แล้วชี้แจงประโยชน์ต่างๆเช่นเอาไปหยุดวันไหน ทำอย่างไร
ถ้าได้ผลต่อไปชาวบ้านก็จะได้มีความรู้หาซื้อมาทำเองได้ก็จะเป็นสิ่งดี

นายพิภพ กุลวงศ์ อุปกรณ์สามารถย้ายได้ แต่ปัญหาคือข้าวจำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม ถ้าแบ่งเยอะก็อาจไม่ได้-

เกษตรตำบลฯ ผลและไม่พอแบ่ง อาจแยกได้ประมาณ ๓ - ๔ โชนหรือกลุ่ม แต่ให้ที่ประชุมกำหนดว่าจะ
ในช่วงใดบ้าง

นายสำรวย ผัดผล ลำดับก่อนว่ากลุ่มแรกคือสบบยาว,หาดผาชนและหมู่ ๙ ที่ทำนาป่า กลุ่มที่ หมู่ ๑,๙ ที่ใช้น้ำ

นายก อบต. จากเหมืองก็ต้องไปถามนายเหมืองว่าจะเปิดน้ำช่วงไหน เพราะกลุ่มนี้จะใช้น้ำพร้อมๆกัน

กลุ่ม๓ จะมีหมู่ ๒,๕,๑๐ และกลุ่มสุดท้าย หมู่ ๖ และหมู่ ๑๑

นายบุญนะ ตามล ผมขอกำหนดให้กลุ่มแรกคือ หมู่๑,๗และหมู่๙ ที่จะทำการหยุดเมล็ดพันธุ์ก่อน คือในช่วง

ประธานสภาฯ ปลายพฤษภาคม – ต้นมิถุนายนไปประกาศให้เกษตรกรผู้ที่จะใช้สารชีวภัณฑ์นี้แจ้งความ-

เข้ามาเพื่อที่จะได้รวบรวมมาให้ภายในวันที่ ๑๕ พ.ค.นี้แล้วผมจะประสานกับเกษตรตำบลที่จะ

ดำเนินการ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการมาให้ความรู้ ไม่เช่นนั้นกลัวว่าจะไม่ได้ผล และผม -

กับเกษตรตำบลและทีมงานจะไปกำหนดวันเวลาในการอบรมอีกทีนะคะ และ

อีกญาติคือ ๓.๔ ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล

เมืองจันท์ กิจกรรม ประชาคมข้อบัญญัติสุขภาพฯ จำนวน ๑๔,๔๕๐ บาท ในโครงการนี้ผมขอ

ให้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ที่จะนำไปปฏิบัติในเรื่องของการพัฒนาระบบข้อมูล ส่วนสภาฯเพียงรับ

รู้ถึงการที่จะมีการโอนงบประมาณก็พอ ซึ่งการเบิกจ่ายก็จะมีระเบียบกำกับให้ปฏิบัติก็คงจะ

ดำเนินการไปตามนั้น ทุกท่านก็คงจะเข้าใจนะคะ

นายธีรศักดิ์ โคกมา สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ซึ่งเป็นโครงการประชุมเพื่อรับฟังความคิด -

รองนายก อบต. เห็น จำนวน ๑๔,๔๕๐ บาท มีดังนี้

๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ของผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน

หมู่บ้านละ ๔๐ คนๆละ ๒๕ บาท เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท

๒) ค่าอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน ๙ คน ๆละ ๑ มื้อๆละ ๗๕ บาท จำนวน

๒ วัน เป็นเงิน ๑,๓๕๐ บาท

๓) ค่าป้าย จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๖๐๐ บาท

๔) ค่ากระดาษ A๔ สำหรับถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ จำนวน ๓๓ ริมๆละ ๑๑๕ เป็นเงิน

๑,๔๙๕ บาท (หมายเหตุ) ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

นายบุญนะ ตามล ครับไม่ทราบจะมีท่านใดจะสอบถามประการใดหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ ก็อย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วว่า เราจะขอความเห็นชอบครั้งเดียวในญัตติทั้ง ๔ หัวข้อ

ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกัน คือ

๓.๑ ขอโอนลดงบประมาณแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม-

สงเคราะห์ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างโครงการ -ปรับปรุงห้องประชุมผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๘๔,๕๐๐ บาท

๓.๒ ขอโอนเพิ่มงบประมาณแผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน ค่าที่ดิน และ

สิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบำรุงรักษา

และซ่อมแซมระบบประปา จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินการ

ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๒๐,๐๕๐ บาท

๓.๔ ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งรายการใหม่ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลเมืองจัน

กิจกรรม ประชาคมข้อมูลสุขภาพฯ จำนวน ๑๔,๔๕๐ บาท

ไม่ทราบว่า มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุม

เพื่อขอความเห็นชอบการโอนฯตาม(๑) – (๔) ดังกล่าว

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑๙ เสียง ไม่ออกเสียง ๑ เสียง ไม่เห็นด้วย – เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายศิลปศาสตร์ สมฤทธิ์)

(นายบุญนะ ตามล)

เลขานุการสภา อบต.เมืองจ้ัง

ประธานสภา อบต. เมืองจ้ัง

นายบุญธรรม แสนดวงแก้ว

นายทัตธน หาดพรม

นางระเบียบ กะรัตน์

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

กรรมการตรวจรายงานการประชุม